



กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “กมธ.อววน. กับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา	- ลงทะเบียนสัมมนา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา	- กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดย นายธานี สุโชตายน เลขาธิการคณะกรรมการ
เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา	- กล่าวเปิดการสัมมนา โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา	- อภิปรายเรื่อง “ผลักดันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้รู้หน้าและเท่าทัน”
	วิทยากรผู้แทนคณะกรรมการและคณะทำงาน นำเสนอผลสรุปการดำเนินงาน (คณะละ ๒๐ นาที) ๑) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒) นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ อนุกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ๓) รองศาสตราจารย์ ช่างโชติ พันธุ์เวช อนุกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการบูรณาการบริการวิชาการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล สุนทรนนท์ อนุกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	วิทยากรผู้แทนคณะทำงาน (คณะละ ๒๐ นาที) ๕) รองศาสตราจารย์ ช่างโชติ พันธุ์เวช ผู้แทนคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ๖) นายสุทธิพงศ์ ชาญชฎานนท์ เลขาธิการคณะทำงาน ผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๗) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงาน ผู้แทนคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการและประสานงาน ความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา	- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา	- อภิปรายเรื่อง “เปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต” ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ นำเสนอความคิดเห็น (คณะละ ๑๕ นาที) ๑) ศาสตราจารย์สุรินทร์ คำฝอย ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา ๒) นางธีรวิสา มัทวพันธ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๓) นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ เลขาธิการประจำคณะกรรมการ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบูรณาการบริการวิชาการ อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมและ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔) นายเปรมประชา ศุภสมุทร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา	- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา	- จบการสัมมนา